



Thanh Hoá, ngày 28 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018**
(tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri
trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII)

I. Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2018

1. Về kinh tế

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định và đạt kết quả tích cực; sản lượng lương thực vụ đông ước đạt 66,7 nghìn tấn, bằng 92,2% so với cùng kỳ. Sản xuất vụ chiêm xuân diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tình hình sâu bệnh cơ bản được kiểm soát, các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, dự báo có khả năng được mùa, đạt năng suất cao; đến ngày 09/5, có trên 86% diện tích lúa đã trở bông, tương đương 102.812 ha.

Chăn nuôi phát triển ổn định; đàn gia cầm tăng 3,3% so với cùng kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh phát sinh; đến ngày 15/5, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt 48,3% diện tiêm. Trồng rừng tập trung ước đạt 3.100 ha, bằng 31% kế hoạch; công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng được tăng cường, không để xảy ra cháy rừng.

Sản xuất thủy sản tăng khá; giá trị sản xuất 5 tháng đầu năm ước đạt 2.220 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện; toàn tỉnh hiện có 01 huyện, 244 xã, 524 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàn tỉnh đạt 15,1 tiêu chí/xã.

1.2. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất ước đạt 30.700 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ; một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: điện sản xuất, xi măng, thuốc lá, quần áo, giày thể thao, súc sản đông lạnh... Một số dự án công nghiệp lớn đã hoàn thành đi vào hoạt động, trong đó nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã xuất xưởng thành công 02 sản phẩm thương mại, gồm xăng RON A92 và A95, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại trong nước và một số dự án đã hoàn thành đang trong quá trình chạy thử như: thủy điện Cẩm Thủy 1, thủy điện Xuân Minh, nhà máy sản xuất dầu ăn...

Huy động vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm ước đạt 15.359 tỷ đồng (chưa tính vốn của dân cư và thành phần kinh tế khác), bằng 14,5% kế hoạch.

Giá trị khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ước đạt 1.305 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ; giải ngân đến ngày 15/5 đạt 1.366,3 tỷ đồng (không bao gồm vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất), bằng 51% so với số vốn được giao kế hoạch, tăng 53,4% so với cùng kỳ.

1.3. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 38.100 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch, tăng 12,3% so với cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 2,41% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 814 triệu USD, bằng 41,7% kế hoạch, tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi động; ngành du lịch ước đón 3,14 triệu lượt khách, bằng 38% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 4.035 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch và tăng 19,6% so với cùng kỳ. Vận tải ước đạt 22,7 triệu tấn hàng hóa và 18,57 triệu lượt khách, so với cùng kỳ tăng 7,2% về hàng hóa và 12,4% về lượt khách.

Huy động vốn của các tổ chức tín dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đến ngày 31/5 ước đạt 77.500 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2017; tổng dư nợ ước đạt 95.500 tỷ đồng, tăng 5,63%; nhìn chung, mặt bằng lãi xuất huy động, cho vay tương đối ổn định, không vượt trần quy định của Ngân hàng Nhà nước.

1.4. Thu NSNN 5 tháng đầu năm ước đạt 5.281 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 3.995 tỷ đồng, giảm 3%. Chi ngân sách địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

1.5. Công tác vận động, xúc tiến đầu tư được chú trọng; đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tại tại Cô-oét; 5 tháng đầu năm, đã thu hút được 90 dự án (3 dự án FDI) với số vốn đăng ký 8.088 tỷ đồng và 14,2 triệu USD, tăng 16,9% về số dự án so với cùng kỳ.

Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, trong 5 tháng đầu năm đã thành lập mới 837 doanh nghiệp, bằng 28% kế hoạch, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

1.6. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường được tăng cường; đã chấn chỉnh hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát môi trường được duy trì, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh.

2. Về văn hóa - xã hội

Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 2 và tổng kết năm học 2017 - 2018; triển khai công tác hướng dẫn ôn thi và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Tỉnh ta có 01 học sinh đạt huy chương vàng và 01 học sinh đạt huy chương đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á. Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh

các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng và kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; đã cấp 387,45 tấn gạo cho 5.475 hộ thiếu lương thực trong thời kỳ giáp hạt năm 2018; trong 5 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 25.740 lao động, bằng 39% kế hoạch.

3. Về quốc phòng - an ninh

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ; hoàn thành công tác tuyển quân đợt 1 năm 2018; chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ và phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2018; tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đơn vị theo kế hoạch. Lực lượng công an đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường lực lượng duy trì trật tự an toàn giao thông.

Tóm lại, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Trong lĩnh vực sản xuất, sản xuất nông nghiệp dự báo được mùa; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp lớn đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh; các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển nhanh; hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp được quan tâm và đạt kết quả quan trọng; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, các chế độ chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, khó khăn, như: đàn trâu, đàn bò giảm so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ và đạt thấp so với kế hoạch; một số khoản thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ (thu doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 70% và thu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 42%); thành lập mới doanh nghiệp đạt thấp so với kế hoạch năm; tình trạng nợ bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục; hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng “Hội thánh đức chúa trời Mẹ” xuất hiện ở một số địa phương, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, vụ đông theo khung thời vụ với cơ cấu giống hợp lý; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, trọng tâm là thực hiện tốt kế hoạch tiêm phòng đợt 2; chuẩn bị tốt các điều kiện về mặt bằng,

cây giống để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm; đẩy mạnh khai thác nuôi trồng thủy sản; rà soát các phương án phòng chống bão lụt, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự trữ và các điều kiện tốt nhất phục vụ phòng chống bão lụt. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

2. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tiếp tục đấu mối với Tổng công ty, Tập đoàn có doanh nghiệp thành viên đóng trên địa bàn tỉnh để giao tăng sản lượng đối với các sản phẩm công nghiệp chủ lực, nhất là bia, thuốc lá, xi măng... Tổng hợp, rà soát các sản phẩm chủ yếu mà kết quả sản xuất đạt thấp so với kế hoạch và cùng kỳ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp chung của tỉnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại nội địa và xuất khẩu.

3. Tăng cường đấu mối với các nhà đầu tư, các Đại sứ quán, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại trong và ngoài nước để kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh. Các ngành, đơn vị tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư.

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2018, trọng tâm là các dự án trọng điểm trong KKT Nghi Sơn, hạ tầng giao thông liên vùng, các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh quy mô lớn. Rà soát, đề xuất điều chuyển vốn năm 2018 của các dự án có tiến độ thực hiện chậm, tỷ lệ giải ngân thấp để bố trí cho các dự án khác đảm bảo theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất; tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018. Kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng từ đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cấp quyền khai thác khoáng sản.

6. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết tài nguyên, khoáng sản trái phép. Giám sát chặt chẽ việc xử lý rác thải, nước thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ môi trường.

7. Tập trung tuyên truyền các hoạt động chính trị, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh các

hoạt động thể dục thể thao quần chúng; chuẩn bị tốt các điều kiện để các vận động viên thể thao thành tích cao tham gia các giải đấu quốc gia và quốc tế đạt kết quả cao nhất. Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao.

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và khám chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch lớn; thực hiện tốt việc thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xã hội hóa y tế theo Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn lao động; triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm từng bước xử lý tình trạng nợ đọng BHXH tại các doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chế độ, chính sách đối với người có công.

8. Các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc nổi cộm ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tôn giáo trái phép, di cư tự do; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ./.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA